
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 661  —  440. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um málefni listmeðferðarfræðinga.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Hvenær má vænta þess að endurskoðun laga um heilbrigðisstéttir ljúki?
2. Hvers er að vænta varðandi löggildingu listmeðferðarfræðinga, viðurkenningu náms

þeirra eða leyfi til að nota heiti starfsstéttarinnar?


